

GIÁO DỤC “VĂN HÓA ĐỌC” & “KỸ NĂNG SỐNG” Ở TRƯỜNG THCS BUNG RIỀNG

Trường Trung học cơ sở Bung riềng là một trường vùng sâu ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, từng là điểm nóng của bạo lực học đường và học sinh đuối nước.

Vì vậy nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, nói không với bạo lực học đường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Để hoàn thành nhiệm vụ này, không gì hơn là giáo dục văn hóa học đường và kỹ năng sống cho học sinh.

Trước thực trạng học sinh vào thư viện đọc sách ngày càng giảm sút, gần như thư viện nhà trường chỉ có mỗi việc cho mượn sách đầu năm và thu hồi sách cuối năm. Học sinh nếu đọc thì cũng chỉ chọn các loại truyện tranh có nội dung nhảm nhí, vô bổ mà ít tìm đến các loại sách có tính giáo dục, khoa học hay hướng dẫn kỹ năng sống.

Bên cạnh đó sự phát triển của các mạng xã hội, cũng kéo học sinh xa rời sách, làm cho không ít học sinh có lối sống, hành vi thiếu chuẩn mực, hành văn mang phong cách mạng xã hội. Văn hóa đọc ngày càng mai một, cần phải giáo dục văn hóa đọc cho học sinh, làm nền tảng vững chắc cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Xác định “giáo dục văn hóa đọc” là rất quan trọng, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà học sinh cần được trang bị, BGH đã tổ chức lại thư viện nhà trường thành “**Thư viện thân thiện**” với mục đích đưa sách đến với học sinh và đưa học sinh đến với sách.

Trang trí, thiết kế thư viện nhà trường, học sinh là một trong những người trực



tiếp tham gia, học sinh lên ý tưởng và cũng chính học sinh thực hiện. Không gian thư viện trở nên gần gũi, quen thuộc với học sinh với 2 phòng: phòng trưng bày sách và phòng đọc riêng biệt, từ đó số lượng học sinh đến với thư viện tăng lên rõ rệt. Việc đến với thư viện đối với học sinh bây giờ là một hoạt động thường xuyên, là một địa chỉ thân thiện.

Để đưa sách đến với học sinh nhiều hơn, “**Thư viện xanh**” cũng được “xây dựng”. Từ những vỏ chai nhựa bỏ đi, với bàn tay khéo léo của các em, “**Thư viện xanh**” ra đời dưới những tán cây xanh trên sân trường. Các chai nhựa được thiết kế với hai tiêu chí: bảo vệ được sách lúc mưa nắng, có tính thẩm mỹ nhằm thu hút người đọc. Những quyển sách được đặt trong các vỏ chai, hằng tuần nhân viên thư viện đều đặn thay sách mới cho các em đọc. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh “**Ghế đá sân trường thư viện xanh**”, học sinh đọc sách khắp sân trường.



Nguồn sách của thư viện vì thế ngày càng hạn chế. Nhân ngày sách việt nam, nhà trường phát động phong trào “**Tặng sách**” với khẩu hiệu “**Tặng một cuốn sách – đọc ngàn cuốn khác**”. Kết quả thật bất ngờ, thư viện đã bổ sung vào kho sách của mình hơn 400 đầu sách các loại.

Việc giáo dục và định hướng cho học sinh về “**Văn hóa đọc**” được thể hiện ngay cả trên các ghế đá sân trường, có được từ “xã hội hóa”, nhà trường đã cho in các câu danh ngôn về sách, về cuộc sống bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt. Chính vì vậy học sinh được nhắc nhở, giáo dục thường xuyên không chỉ trong tiết học mà ngay cả trên sân trường.

Tính từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân gần 50 ghế đá, vì vậy đáp ứng cho nhu cầu ngồi đọc sách của học sinh ở “**Thư viện xanh**”.

Trong thời gian qua, kết hợp với hoạt động ngoài giờ lên lớp, mỗi lớp đều được bố trí linh hoạt thêm giờ đọc sách tại thư viện. Sau các giờ đọc sách, mỗi học sinh đều được lấy phiếu thăm dò về sở thích, đề tài, nội dung sách muốn đọc. Đặc biệt là những bài học, cảm nhận về cuốn sách đã đọc. Thông qua phiếu thăm dò, nhà trường đã kịp thời trang bị thêm các sách mà học sinh đang muốn đọc, đề tài mà học sinh muốn tìm hiểu. Ngoài ra lựa chọn những cuốn sách hay giới thiệu “sách mới” đến với học sinh để định hướng cho các em đọc. Số sách nhà trường mua bổ sung theo nhu cầu đề xuất của học sinh và giáo viên qua phiếu thăm dò bạn đọc là 131 đầu sách

Giáo dục “**Văn hóa đọc**” còn được lồng ghép trong một phần của tiết chào cờ, học sinh giới thiệu về cuốn sách hay mình đã đọc, bài học hay đã rút ra từ quyển sách ấy, liên hệ giáo dục vào đời sống hàng ngày từ nội dung cuốn sách ấy, từ đó những cuốn “sách mới” càng được học sinh quan tâm tìm hiểu. Cũng nhờ vậy ngày càng có nhiều học sinh tìm đến với sách, các cuốn sách về văn học, khoa học, kỹ năng sống được quan tâm và có nhiều bạn đọc hơn.

Để tạo cảm hứng cho học sinh đọc sách ở “**Thư viện xanh**”, khuôn viên nhà trường được phát động phong trào trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp mình. Học sinh tự chọn diện tích, vị trí, cây, hoa để trang trí và chăm sóc, trồng theo hình các lớp tự chọn như: trồng hoa theo hình ngôi sao, hình chữ S..., nhà trường trang bị hệ thống tưới nước. Dù giữa mùa khô nắng cháy, nhưng khuôn viên trường luôn xanh và đẹp, tạo nên “**Sắc xuân ngày nắng**” là điều ngỡ ngàng của bất cứ ai đến trường.



Phong trào đọc sách đang có kế hoạch phát động ngay cả trong giáo viên, mỗi giáo viên phải là tấm gương cho học sinh. Trong các tiết chào cờ, giáo viên giới

thiếu sách hay đến học sinh và giải đáp thắc mắc cho học sinh những vấn đề khi các em đọc sách phát sinh.

Hè về, thư viện mở cửa đón học sinh đọc sách vào các buổi sáng trong tuần.

Có thể nói, từ khi sách đến với học sinh và học sinh đến với sách, ý thức học sinh thay đổi rõ nét. Sự thay đổi mà ai cũng thấy là trên khuôn viên sân trường không có một mẫu rác thải.

Sách sau khi đọc các em đều trả lại nơi ban đầu, dù không có người quan sát thường xuyên nhưng từ đầu năm đến nay chưa có hiện tượng lấy cắp sách. Khuôn viên nhà trường đầy hoa nhưng không hề có hiện tượng bẻ hoa, ngắt lá.

Thành công nhất chính là ý thức học tập của học sinh thay đổi hẳn, số giờ B, C trong các tiết học giảm đáng kể, chất lượng giáo dục nhờ đó được cải thiện. Tình trạng bạo lực học đường không xảy ra, các hành vi ứng xử của học sinh ngày càng tiến bộ, văn minh, thân thiện.

Bên cạnh việc giáo dục “**Văn hóa đọc**” cho học sinh, việc “**Giáo dục kỹ năng sống**” cho học sinh cũng được BGH rất quan tâm với việc tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt đã liên hệ với tổ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho 311 học sinh khối 6,7,8 của trường được tham gia học bơi miễn phí 100%, học kỹ năng phòng



chống đuối nước.

Từ khi học sinh được học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước, tuyệt đối không có vụ đuối nước nào xảy ra.

Chúc nhà trường tiếp tục thành công trên con đường mình đã chọn, một năm học mới thật hạnh phúc.